

ĐIỆN TỬ LỰC QUAN YẾU

SAGIANG

I.- THÀNH LẬP ĐIỆN TỬ LỰC

Đầu tiên chúng ta thấy điện lực tác hợp với từ lực cho ra điện từ lực trong mọi trường hợp sử dụng trong cơ giới, nhưng trong nguyên tử phần ngũ năng đã có sẵn điện từ năng tuy suy yếu thuộc hạng cuối cùng của ngũ năng, nên ít khi quảng bá thành ra bị bỏ quên, chớ điện từ lực cũng mạnh mẽ lắm trong không gian chính điện từ lực tạo từ trường làm hấp lực quan yếu tạo ra các quỹ đạo cho hành tinh và hệ tinh. Riêng tuệ tinh, vẫn thạch, vân sa thạch, và không trần thiếu kém năng lực nên điện từ lực phải chịu để chúng lang bạt không theo quỹ đạo nào cả, chạm ai nấy chịu bể nát ra nguy hiểm quá. Hư vô giới nhờ điện từ lực giữ thăng bằng tam giới liên hệ nhau chắc chắn, còn Hạ giới, hay Vô sắc giới hoặc cảnh trời Phạm Thiên, điện từ lực chỉ phổ quát trong các Thái dương hệ mà thôi do nguồn năng lượng xuất phát từ Định tinh, chẳng có liên hệ gì tới cảnh trời Phạm Thiên về điện từ trường. Nhưng trong Vũ trụ Ta Bà, Thượng giới vẫn thông đạt Hạ giới qua các chức sắc Tâm linh, thành ra về Tâm linh vẫn thường xuyên liên lạc nhau giữa Hư vô giới, Vô sắc giới, Sắc giới và Dục giới mặc dầu điện từ lực khó thông đạt. Con người thường phối hợp điện lực với từ lực để có điện từ lực sử dụng qua rồi là chúng tan rã không còn nữa, như điện từ trường trong quả cầu Pha Lê khi không dùng nữa tan rã chỉ còn từ lực mà thôi, nên từ trường ở Bermuda (Tam giác tử thần) chỉ tạo ra điện từ trường khi trục xạ với từ trường địa cầu hút mất xác tàu và phi cơ xuống đáy biển rồi tan rã hết, bình thường không có tai nạn, khiến các nhà Bác học điên đầu truy tầm nguyên nhân, để phòng ngừa tại nạn thảm khốc. Điện từ lực khi tạo thành cường lực cao diệu lắm, nó có thể làm con đội trục lên các xác tàu chìm dưới đáy biển, như những chiến hạm và hàng không mẫu hạm chìm trong trận Trận châu cảng đều được trục lên hết để dọn sạch bến cảng. Những cần trục sử dụng trong kiến trúc cao ốc có năng lực kéo lên vật liệu nặng: sắt, thép, bê tông đúc sẵn lên ráp lại nhanh chóng do điện từ lực quá hùng hậu. Những thùng hàng hoá to tát được cất lên từ vận tải thuyền lên bến, hay từ bến xuống đều do cần trục hạng nặng do điện từ lực chuyển vận. Điện từ lực tạo thành trong Thái dương hệ ngoài việc tạo từ trường nơi các quỹ đạo của hành tinh và hệ tinh (Chịu hấp lực của hành tinh), nó còn tạo hấp lực bao quanh hành tinh để bảo tồn Màng ORION chống đỡ tia hồng tử ngoại và cực lam tuyến của dương quang tuyến, nhờ đó mà sinh vật mới sống được. Hấp lực không gian này mãnh liệt thúc ép vào Màng ORION giữ vững cho nó đứng bị vỡ ra, để cho bầu khí quyển thăng bằng không bị xáo trộn. Màng ORION vô hình nên các phi thuyền vượt không gian thám hiểm các hành tinh khác xuyên qua nó dễ dàng, nhưng khi qua rồi, nó khép kín lại như cũ do tính chất riêng biệt của nó. Chúng ta nghiệm xét nếu không có Màng ORION không khí sẽ bị thổi bay mất khi địa cầu vận chuyển 1666 km/giờ, như chúng ta đã từng thấy những phi cơ chỉ 700 Km/giờ khi bị thủng một lỗ trống bên vách, do không tặc bắn phá, hành khách Và hàng hoá bị tung ra ngoài bay đi tìm tử thần, nhưng bọn chúng đã thủ sẵn dù, sau khi ăn hàng mang ra bay xuống đất an toàn. Cho nên khi chiến tranh nguyên tử xảy ra đốt hết bầu không khí một vùng rộng lớn đầy hấp lực không gian bao quanh bên ngoài Màng ORION bị đẩy ra xa từ 300 mét đến 400 mét, tự nhiên hấp lực bên trong cũng bị kéo theo, đương nhiên không còn bị đè nặng lên mặt nước biển nữa, sẽ cuốn lên cao 300 mét đến 400 mét lờ lững cho đến khi rơi xuống, lại rơi trên đại lục một khối lượng nước cao tạo ra Đại hồng thủy cuốn trôi hết mọi vật thể xuống biển tan xác hết. Kính xin quý chánh quyền có vũ khí nguyên tử nên nghĩ đến Đại hồng Thủy do quý vị sử dụng tranh giành quyền lực để tự huỷ diệt hết nhơn loại, nên cảm nghĩ về tai hại này. Điện từ trường còn độc đáo tạo ra siêu tuần điện số cho quý vi linh tử (Linh hồn) về Sắc giới thọ lãnh do nghiệp quả thiện ác lúc sanh tiền, chờ đợi kiếp lai sinh. Kịp đến khi tinh trùng của cha phối hợp noãn sào của mẹ tạo ra một điện từ trường (Tia siêu tuần điện số) tung vào Sắc giới hấp thụ siêu tuần điện số thích nghi gián nhập tạo ra chính thức phôi thai (Tế bào gốc) mới thực sự một cuộc sống bắt đầu (Xem bài “Phôi thai nhơn sinh biệt dạng” về sau này). Đối với động vật thăng hoa lên nhơn sinh là khi chúng tạo được thiện quả cao diệu mới thoát khỏi kiếp thú cầm. Cũng có nhiều nhơn sinh quá bạo tàn diệt chủng tính ác quả quá trầm trọng bị gián cấp xuống thú cầm, đều do siêu tuần điện số. Thực vật có bầu nhụy cái và nhụy đực tạo phôi bào tử mới kết thành quả. Có nhiều thực vật sống lâu năm, chân chất thiện hành cũng thăng hoa lên thú cầm, hay ngược lại, những thú cầm ác cảm tạo ác quả nặng nề cũng bị gián cấp xuống thực vật. Định luật thiên nhiên nhân quả này quá chắc chắn không thể lờn lặn được. “Thiên võng thời thời sơ nhi bất lậu, Nhơn hiển tối mật nhi di đào” (Lưới trời lồng lẻo mà không lọt qua được, còn luật pháp con người cần mật nhưng dễ trốn thoát). Điện từ trường luôn tác dụng trực tiếp vụ nhơn sinh từ không gian và thiên nhiên tạo. Con người phải tạo ra điện từ trường mới có để tận dụng trong lúc phát động điện từ trường mà thôi, hiện nay các nhà bác học thiết lập bình chứa điện từ trường sử dụng

trong thông dụng theo năng lực vật dụng nhẹ nhàng, còn hạng nặng chưa có bình nào chứa nổi năng lượng cao cấp, cho nên còn trong vòng nghiên cứu thiết bị và thử nghiệm.

II.- CÔNG DỤNG ĐIỆN TỬ LỰC

Thông thường điện tử lực sau khi được thành tạo mới sử dụng được đối với trần gian cũng như điện lực, cho nên người ta phải đặc chế máy phát sanh điện lực kiêm từ lực để phối hợp thành điện tử lực. Chúng ta thấy giàn máy đóng cừ dạng chày vò xuống đầu cừ bê tông trong việc đóng cừ làm nền nhà cao ốc, làm móng cầu bê tông ngang qua sông hay eo biển, đặc chế điện tử trường hạng nặng, dạng xuống rồi rút lên trong ống bảo quản nhanh chóng mà sức người không thể dùng hơn lực thi hành được. Chúng ta thấy máy đào đường hầm xuyên qua núi đồi hay xuyên qua đáy sông đáy biển, có hình thù như con chuột khổng lồ khoét hang đất, và thổi đất đá đào như thổi bụi ra bên ngoài, ngày nay người ta làm đường hầm tàu điện rất tiện lợi, nhất là không cản trở giao thông trên mặt đất. Con đường hầm xuyên qua biển Manche nối liền giao thông 2 quốc gia Anh – Pháp danh tiếng Thế giới. Máy ông hoàng Á rập chơi ngông xây dựng ốc đảo ở Hồng Hải làm khách sạn, nhà hàng, bãi tắm, giải trí trường và những sông bài quốc tế với giàn cừ nổi danh tốn kém hàng chục tỷ Mỹ kim tới hàng trăm tỷ, tham danh háo lợi thiêu nợ ngập đầu, nhưng ý lại vào nguồn dầu hoả để trả nợ, nếu chiến tranh xảy ra kể như tiêu từng sạch troi. Hiện nay khoa học tân tiến khai thác khoáng mỏ nhất là mỏ dầu sử dụng điện tử lực trực đẩy hay bom lên rất nhanh chóng sản xuất hàng ngàn tấn dễ dàng, tiền vô như nước, nảy sanh ra những đại gia hàng tỷ phú khắp thế giới. Ở Nhật đất thành phố chật hẹp phải làm phi cảng ở ngoài biển tốn kém lắm, nhưng dân chúng hài lòng vì không bị tiếng động cơ xoay mệt mản nhĩ. Họ còn xây dựng những hải viên trồng rẫy, trồng hoa xinh xắn thật lạ mắt khách du lịch, cũng nhờ điện tử lực đóng cừ xây nền bê tông, quá tiến bộ. Chúng ta cũng từng thấy những cây cầu bắc nối liền các đảo với đất liền dài hàng trên 50 km với những hình thế trác hoạ lạ kỳ chập chùng với sóng biển, gió ngàn, du khách ngẩn ngơ với cảnh sắc kỳ vĩ của con người dựa theo thiên nhiên xây dựng những hình thù kỳ quái cao nhon ngoằn ngoèo trên mặt biển, tranh hùng cùng đàn chim trời bạt gió, nhất là buổi sáng nhìn vàng Thái dương thập thò qua sóng biển với màu sắc tuyệt vời, hay những buổi hoàng hôn, ánh trời chiều lặn hời thoa nhẹ bầu trời từ từ sáng vàng nhạt đến khi khuất hẳn còn le lói những tia yếu ớt ở dưới làn sóng biển. Ngày xưa đắp đê chỉ dựa theo bờ sông phần đầu với Thần Hà bá, ngày nay những con đê to tát, trở thành xa lộ vòng đai trấn Thủy thần giành giật những bờ biển biến thành bình nguyên như ở Hoà Lan đất thấp. Các đập Thủy điện lực trấn thủ lực lượng thủy trữ khổng lồ vừa cho có điện lực dồi dào vừa dẫn nước đi xa hàng ngàn km cứu vãng những vùng khô cằn thiếu nước trầm trọng mà Trung quốc quá tham vọng bành trướng điện lực rồi ngại ngừng vỡ đập tràn ngập cả một vùng rộng lớn hàng triệu mẫu, tiêu huỷ hết sinh vật. Cho nên Tàu sợ Nhật dội bom mấy cái đập thủy điện khổng lồ nhất Thế giới, nên không dám hung hăng với Nhật ở Điếu Ngư đảo. Những công nghệ vĩ đại tận dụng điện tử lực trang trải tất cả nặng nề công tác trong việc “Di sơn đảo hải”. Ngày xưa Nữ Hoa đội đá vá Trời chỉ là huyền thoại, chớ còn ngày nay điện tử lực giúp con người, đục núi, bắn đá, phá vỡ các vách núi, lay đá xây ra làm sỏi trộn bê tông, trải đường đi có trộn nhựa bằng phẳng và láng lẩy không gồ ghề trên các xa lộ thênh thang có thể lên tới 10 đường xe chạy mỗi chiều. Điện tử lực còn được gọi lại trong các rô bô, người máy, các tình nhân cơ động dành cho các loại cái và loại đực, không tốn kém ăn uống mà còn thoả mãn nhu cầu sinh lý với lời nói dịu dàng ngọt lịm, không cần nhả gậy gố. Điện tử lực không gian còn giúp các vệ tinh, trạm không gian, phi thuyền không gian tăng cường điện lực qua hệ thống quang điện tuyến trang trải mọi chi tiêu điện lực theo nhu cầu dài hạn, như hiện nay còn nhiều trạm không gian và vệ tinh đang hoạt động, giúp con người nhiều mặt thông tin, truyền thanh, truyền hình, vô tuyến điện thoại, vô tuyến thu ảnh, nhất là báo động thời tiết, bão tố, bão Mặt trời. Chúng ta đã biết Mặt trời là một khối lửa, tức nhiên điện tử trường rất dũng mãnh, khi nó sung mãn tung ra những điện tử tuyến mãnh liệt tạo ra bão Mặt Trời sát phạt cả các hành tinh chạm phải nó. Những tia bão Mặt Trời càn quét cường lực bằng hàng triệu tấn chất nổ, các nhà bác học đang trù tính phân tách điện lực và từ lực của điện tử trường để vô hiệu hoá năng lực của nó mong cứu vãng tầm sát phạt của nó quá khủng khiếp. Riêng điện tử lực hơn thân chúng ta không chú trọng tới trong lúc hằng ngày nó phục vụ đắc lực, như trong giấc mộng, ảo giác, trong hồi tưởng của ký ức, nhất là các linh điển không gian gián cơ bút. Chính điện tử lực đã thực thi huyền năng của nó đưa tâm linh tìm về dĩ vãng qua hồi ức, nó còn sử dụng huyền lực thúc đẩy thần giao cách cảm, truyền âm nhập mật, thu nhận thông điệp không gian của quý bậc cao tăng chánh giác. Đặc biệt trong siêu tuần điện số mà tâm linh nhận lấy do nghiệp quả ở cõi sắc giới, phù hợp với siêu tuần điện số khi tinh trùng chạm vào noãn sào để kéo tâm linh gián nhập tạo phôi thai, một việc làm bí ẩn của điện tử lực mà con người thụ hưởng không bao giờ biết tới. Điện tử lực còn quan yếu nhất trong tuổi thọ, những bậc trưởng thọ nhờ có điện tử lực hùng hậu do bẩm sinh hay luyện tập công phu mà chịu đựng nổi tuổi già nội lực

cạn kiệt do đã phung phí quá nhiều lúc còn thanh niên và tráng niên. Theo bảng tổng luận về sinh vật thể, con người có hệ số 7 lần rưỡi tuổi trưởng thành, tức là tuổi thọ tới 187 tuổi rưỡi. Hiện nay có người sống 139 tuổi giết giải quán quân, nhưng ông Đạo Ba bị sát hại ở tuổi 267, ông Lý tiên sinh 356 tuổi mới được kể thượng thọ đúng nghĩa do đã vượt qua tuổi thiên nhiên định. Cho nên quý vị Tiên sống thượng thọ, và hiện nay ở Trường Xuân thạch động có nhiều vị sống từ 300 đến 3000 ngàn tuổi, trong đó có đức Chúa Jésus Christ.

III.- HIỆU NĂNG ĐIỆN TỬ LỰC

Chúng ta đã nhận xét được tầm quan yếu của điện tử lực, còn phần hiệu năng của điện tử lực rất thần kỳ, muốn hiểu biết được phải do hướng dẫn của quý đạo sư chánh giác mới có thể nhận thức được. Đây chỉ là do Đạo sư thông đạt một phần nhỏ nhoi của hiệu năng điện tử lực hết sức kỳ bí:

1.- THẦN GIAO CÁCH CẢM,

Theo thể thức nhiệm màu này con người có thể trò chuyện nhau mặc dầu cách xa nửa vòng trái đất trong giấc ngủ hết sức nhanh chóng và hoàn toàn bí ẩn, chỉ có đối thoại viên thông đạt nhau. Phải luyện tập kỹ năng của 2 đối tượng, giống như Yahoo Messenger của Máy điện tính mà chúng ta thường trò chuyện thấy rõ hình ảnh đối thoại viên. Cả hai đối tượng phải thông qua thời gian thần giao, nghĩa là cả hai phải ngủ để thần thức gặp gỡ nhau. Nhưng với quý vị đạo sư chánh giác khỏi cần phải ngủ, khi họ nhận được tín hiệu là họ xuất thần, hay phân thân gặp gỡ nhau. Với 2 phương thức thần giao cách cảm này con người đã thực thi được. Chớ còn quý vị Phật, Bồ Tát, Tiên, Thánh, Thần giao dịch nhau thường xuyên qua thần giao cách cảm tuy họ ở cách xa hàng tỷ quang niên. Chính Trung tướng Kepler là người đã tạo được đội gián điệp trong Đế nhị Thế chiến mà biết rõ địch tình, đánh tan trực Tam Giác Đức Ý Nhựt một cách âm thầm bí mật.

2.- TRUYỀN ÂM NHẬP MẬT

Phương thức này rất kỳ bí giữa 2 đối tượng truyền âm cho nhau mà không cần phát âm, trong lúc lỗ tai nghe rõ tiếng nói của đối tượng mặc dầu ở cách nhau xa hay gần. Chính trong lúc tác giả đứng lớp giảng bài cho học sinh, đột nhiên âm thanh dội vào lỗ tai thông báo sẽ bị bắt ở tù do Sư phụ cho biết, nhưng còn khuyên đừng bỏ trốn vì nghiệp quả phải trả. Ngỡ ngàng lắm về nhà thuật chuyện cho hiền thê nghe, với lời khuyên khích bỏ trốn đi cho thoát nạn, nhưng vì lời khuyên phải trả nghiệp quả, nên vẫn an tâm chờ đợi. Quả nhiên hôm sau, Công an Thị xã đến trường bắt công đi dẫn ra xe chở về Phòng Công an, với bao ngạc nhiên của học sinh và giáo viên toàn trường Trung học Tân quy Tây, phỏng vấn với tội trạng Trung tá Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Dân Quân Phục quốc, mưu đồ lật đổ chánh quyền.

3.- ĐẢ THÔNG TƯ TƯỞNG

Việc này rất hiển nhiên khi người ta lễ Phật thường vái van bằng tiếng Việt, trong lúc ông Phật người Ấn độ thể mà quý Ngài thấu đạt lời khẩn nguyện, cũng như những thuyền nhân vượt biên trên biển cả gặp bão tố, tín đồ Phật giáo khẩn nguyện Quán Thế âm Bồ Tát, tín đồ Thiên chúa cầu xin đức Mẹ Maria cứu nạn, thoát qua tai nạn lạ lùng, chính tác giả trong lúc vượt biên chung một thuyền cũng van vái thấy hiệu quả rõ ràng ngọn bão còn cách thuyền một đoạn bỗng nhiên chuyển hướng lệch sang qua chỗ khác, chứng minh Quán Thế âm Bồ tát và đức Mẹ Maria đã kịp thời giải cứu.

4.- THÔNG ĐIỆP KHÔNG GIAN

Thông điệp trần gian là thường sự giữa các chánh trị gia, hay giữa quý đạo sư, nhưng thông điệp không gian quá thần bí hơn nữa là tiếng nói của họ từ nơi các sanh hành tinh khác xa hàng tỷ quang niên thường xuyên đến địa cầu thông báo và giao liên, chỉ những vị cao siêu mới bắt được và thấu hiểu để trả lời thông đạt, chúng ta không thể hiểu biết họ thông tin chuyện gì, nhưng qua cơ bút linh diệu thấu nhận được qua Giáo phái Cao Đài chỉ một phần nhỏ nhoi, chính sư phụ cho biết đã bắt được nhiều thông điệp không gian và đã phúc đáp cũng bằng thông điệp, nhưng chỉ giải đáp thắc mắc là những tiên tri sẽ xảy ra ở địa cầu, do thiên cơ bất khả lậu.

Như vậy chúng ta mới thấu hiểu phần nào bí ẩn của Điện tử lực đã phục vụ nhơn sinh hết sức quan yếu, mặc dầu nó là đệ ngũ năng lực của vi tử phụ của nguyên tử, nhứt là vi linh tử (Linh hồn) đã từng trải qua kiếp sống nhơn sinh chịu trầm luân trong khổ hải vô số kiếp từ lúc mới cấu tạo con người, chỉ có những bậc tu tập đắc đạo quả trở về được Thượng giới an dưỡng hàng tỷ năm rất phong quang tự tại, cho tới thời kỳ Hoại Không trở về nguyên tử nơi Hỗn nguơn khởi trong thiên nhiên.

Sacramento, ngày 11 tháng 10 năm 2013

SAGIANG